



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับพิเศษ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน..

ข่าวสารศรีพิบูลฯ ฉบับพิเศษ กลับมาพบท่านผู้อ่านในช่วงปิดภาคเรียน วันนี้ มีเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั้ง ๒ หน่วยงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดเวทีเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการสรรหา นำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมผ่านการพิจารณา ดังนี้ **สำนักวิทยบริการ : อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, ผศ.น้อย คันชังทอง, ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม : อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ** ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา จะนำรายชื่อดังกล่าว เรียงลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ส่วนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำ น่าจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารบางหน่วยงาน จึงทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำว่างลง ซึ่งหากมีการประกาศรับสมัครในช่วงใด **ข่าวสารศรีพิบูลฯ** จะติดตามรายละเอียดและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับในช่วงปิดภาคเรียนท้ายปีการศึกษาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดพิธีขอรับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น แต่ในปีนั้น เนื่องจากมีการเลื่อนช่วงกำหนดการในวันรับฯ ของแต่ละภูมิภาค จึงทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือเข้ารับฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ภาคอีสาน มรภ.สกลนคร ๖ - ๑๐ พ.ค.๕๖ / ภาคใต้ มรภ.สุราษฎร์ธานี ๒๘ - ๓๐ มิ.ย.๕๖ / ภาคกลาง สอนอัมพร กทม. ๒ - ๑๑ ก.ค.๕๖) ในเรื่องดังกล่าว **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ** จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าวให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และมีความสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน โดยเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ฯ เป็นประธาน รายละเอียดความคืบหน้า **ข่าวสารศรีพิบูลฯ** จะติดตามและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีที่ผ่านมา **มรภ.พิบูลสงคราม** ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชมเชยในการแข่งขันฯ ในเขตภาคเหนือ โดยมี มรภ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโอกาสนี้ **สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร** ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์** เข้าเฝ้าฯ **พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง** เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่จันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วังสุโขทัย

ประมวลภาพ การเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรฯ ของผู้เข้ารับการศึกษา ผอ.สวบ. / ผอ.สศว.




เตรียมพบกับสุดยอดทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การแข่งขันกีฬา สิงห์ - ราชภัฏ ครั้งที่ ๑

“สองแควเกมส์”

ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๖

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

▶▶ ขอเชิญ ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ การจัดงานกีฬาสิงห์ - ราชภัฏ เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ท.๕๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๑๘ ราย ในการนี้ รศ.ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โดยกำหนดจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ดิگสันติไมตรี (ห้องสีฟ้า) ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้ ประเภทข้าราชการดีเด่น ได้แก่ รศ.ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ได้แก่ ผศ.ยิ่งลักษณ์ มูลสาร และประเภทลูกจ้างประจำดีเด่น ได้แก่ นายณัฐพงษ์ พรตอนก่

▶▶ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ขอเชิญผู้สนใจ ร่วม โครงการวิปัสสนากรรมฐาน ของคุณแม่สิริ กรินชัย ในวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมเวียงแก้ว มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๓ - ๐๕๙๖ หรือ www.aco.psu.ac.th

▶▶ วันนี้ (๑๓ มี.ค.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ขอเชิญบุคลากรภายใน มรพส. ที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว และถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี นำแบบฯ พร้อมเอกสาร รายการหักลดหย่อน (ถ้ามี) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรฯ โดยจะตั้งจุดให้บริการ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว